



ที่ ศธ ๕๒๑๒.๑/๕๕๑



สพ.นบ.2
 เลขทะเบียนรับ ๕๕14 เวลา น.
 อก. นผ. DLICT บส. พค. ผอ.
 สจ. นท. บค. คสน. กค.
 องค์การฯ ของ สกสค.
 ๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง พ.ช. 2565
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำเสนอหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเลือกใช้ในโรงเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แคตตาล็อกครายการหนังสือเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 ๒. QR CODE รายชื่อเจ้าหน้าที่ขาย ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

องค์การฯ ของ สกสค. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ต้นฉบับ สสวท. และกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ต้นฉบับ สพฐ. รวมถึงหนังสือภาษาอังกฤษชุด Happy Campers ระดับ ประถมศึกษา และ ชุด Go beyond ระดับมัธยมศึกษา ต้นฉบับ Macmillan Education ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระดับ การสอนตามกรอบ CEFR. และยังมีสื่อออนไลน์ให้ครูผู้สอนเลือกใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหนังสือดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๖ องค์การฯ ของ สกสค. มีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ แบบเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดพิจารณาเลือกใช้ หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม หรือสั่งซื้อได้ที่ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา ตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การฯ ของ สกสค. และร้านจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง ตาม QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดของท่านได้พิจารณา องค์การฯ ของ สกสค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนองค์การฯ ของ สกสค. ตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การฯ ของ สกสค.

ฝ่ายค้าส่ง สำนักบริหารการตลาดและการขาย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๔ ๔๐๑๑-๓๓ ต่อ ๒๑๔-๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๒๐๒๖-๒๗

รายการหนังสือเรียน



ติดต่อเจ้าหน้าที่

